

CÁC BỘ

BỘ GIÁO DỤC

THÔNG TƯ số 31-TT ngày 11-6-1964
bổ sung quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 — 1965.

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi :

Các Sở, Ty Giáo dục,

Các trường đại học, trung học chuyên nghiệp,

Các trường bồi túc văn hóa công nông, bồi túc văn hóa miền Nam,

Đề đáp ứng yêu cầu đào tạo của các ngành và nhu cầu cán bộ cho khu vực hợp tác xã, Bộ Giáo dục bổ sung một số vấn đề về phương hướng kế hoạch tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp trong năm học 1964 — 1965 như sau :

1. *Gia hạn nộp đơn cho những học sinh lớp 10 đã đi lao động sản xuất :*

Những học sinh tốt nghiệp lớp 10 phổ thông đã tham gia lao động sản xuất trong các ngành công, nông nghiệp, lâm nghiệp từ hai năm liền trở lên hoặc tuy mới qua một năm lao động nhưng có thành tích (lao động tiên tiến cả năm, chiến sĩ thi đua...) có chứng nhận của các cơ sở sử dụng được tiếp tục nộp đơn thi vào các trường đại học, học viện cho đến ngày 30-6-1964. Đây là lớp thanh niên học sinh đã có cống hiến nhất định cho mặt trận sản xuất, vừa có văn hóa vừa có thực tiễn, đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo của các ngành. Các cơ sở sản xuất, các địa phương sử dụng học sinh lớp 10 cần nhận định rõ chính sách, đường lối và yêu cầu đào tạo cán bộ của Nhà nước đề tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho anh chị em dự thi vào các trường đại học và học viện được hưởng mọi sự thuận lợi.

2. *Tuyển sinh để đào tạo cho hợp tác xã và xã :*

Đề đào tạo cán bộ cho hợp tác xã và xã, Bộ Giáo dục quy định từ năm nay trở đi những

học sinh có điều kiện sau đây được dự thi vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp chính quy để đào tạo cho xã và hợp tác xã :

— Học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 được thi vào đại học ;

— Học sinh đã tốt nghiệp lớp 7 được thi vào trung học chuyên nghiệp ;

— Phải kinh qua lao động sản xuất từ hai năm trở lên, có nguyện vọng phục vụ lâu dài cho xã, hợp tác xã, được cơ sở sản xuất hoặc địa phương giới thiệu đi học.

Trong quá trình học tập, những sinh viên này cũng được nhà trường xét cấp học bổng và sau khi học xong những sinh viên, học sinh này sẽ trở về làm việc cho hợp tác xã.

Hạn nộp đơn cuối cùng cho loại thí sinh này, chậm nhất là ngày 30-6-1964. Trong khi xét tuyển, những học sinh đã tham gia lao động sản xuất, những học sinh do hợp tác xã và xã giới thiệu đi học, sẽ được chiếu cố thích đáng để đưa vào các trường. Những học sinh tốt nghiệp các trường vừa học vừa làm (trường thanh niên dân tộc, trường phổ thông có học nghề), được coi như đã kinh qua lao động sản xuất.

Những trường và lớp thực hành chuyên đào tạo cho các hợp tác xã sẽ có quy định riêng.

Đây là một biện pháp bước đầu thực hiện phương hướng đào tạo cán bộ cho hợp tác xã, Bộ mong các địa phương, các trường có kế hoạch phổ biến thực hiện tốt để chuẩn bị điều kiện cho năm sau mở rộng diện đào tạo cho hợp tác xã đề đẩy mạnh sản xuất, cải thiện sinh hoạt của quần chúng.

3. Đối với thí sinh chưa đủ 17 tuổi tròn (tính đến 1-9-1964) nếu điểm tổng kết toàn năm học các môn đạt từ điểm 4 trở lên (riêng hạnh kiểm phải điểm 5) và được khen thưởng cuối năm học, được các trường phổ thông chứng nhận thì sẽ được nộp hồ sơ thi vào trường Đại học Tổng hợp. Hạn nộp hồ sơ đến ngày 30-6-1964 do các trường phổ thông chuyển đến trường Đại học Tổng hợp. Riêng đối với học sinh thành phố Hà-nội thì thí sinh đến nộp trực tiếp cho trường Đại học Tổng hợp.

Đề đảm bảo cho các đối tượng thí sinh được gia hạn nộp đơn nói trên kịp dự thi vào ngày 1 và 2-7-1964, các Sở, Ty Giáo dục; các trường đại học và trung học chuyên nghiệp khi nhận trực tiếp hồ sơ thí sinh thì giao cho đương sự

một phiếu chứng nhận (có ký tên và đóng dấu). Phiếu chứng nhận này để ngày hôm sau thí sinh đem theo vào phòng thi thay cho giấy báo thi. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ theo đường bưu điện, nếu các trường đại học và trung học chuyên nghiệp không kịp báo thi thì các hội đồng thi địa phương vẫn cho thí sinh dự thi và chú thích rõ để các trường đại học và trung học chuyên nghiệp biết.

4. Thành lập thêm một địa điểm thi đại học tại trường Bồ túc văn hóa miền Nam Đông-triều cho thí sinh hai trường Bồ túc văn hóa miền Nam và Bồ túc văn hóa công nông Đông-triều trực thuộc sự chỉ đạo của Ủy ban hành chính và Ty Giáo dục tỉnh Quảng-ninh thay thế cho quy định trước đây là thí sinh hai trường nói trên thi tại Hải-phòng.

Thành phần hội đồng coi thi tại địa điểm mới do Ty Giáo dục Quảng-ninh đề nghị Ủy ban hành chính tỉnh quyết định.

5. Về việc điều chỉnh thí sinh đại học vào các trường trung học chuyên nghiệp :

— Thí sinh thi vào trường Đại học Giao thông được xin điều chỉnh vào các trường Trung học Kỹ thuật đường sắt, Giao thông Thủy bộ.

— Thí sinh thi vào trường Tài chính trung ương được xin điều chỉnh vào các trường Ngân hàng, Thương nghiệp Thái-bình, Kỹ thuật ăn uống công cộng ở Sầm-son.

— Thí sinh thi vào trường Đại học Nông nghiệp được xin điều chỉnh vào trường Trung học Ngân hàng, Đo đạc đồ bản Hà-nội, Thủy lợi trung ương.

Thời gian nộp đơn xin điều chỉnh vào các trường trung học chuyên nghiệp được gia hạn đến ngày 30-6-1964. Địa chỉ các trường trung học chuyên nghiệp đã nói rõ trong bản giới thiệu các trường tuyển sinh Bộ đã gửi trước.

Ngoài các vấn đề đã bổ sung trên đây, các điều kiện khác phải theo đúng quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 — 1965. Bộ mong các Sở, Ty, các trường có kế hoạch phổ biến và hướng dẫn cho thí sinh thực hiện kịp thời.

Hà-nội, ngày 11 tháng 6 năm 1964

Bộ trưởng Bộ Giáo dục

NGUYỄN VĂN HUYỀN

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VÀ TRUYỀN THANH

THÔNG TƯ số 75-TT - BH ngày 16-5-1964 quy định chế độ trang bị phòng hộ lao động cho cán bộ, công nhân viên ngành bưu điện và truyền thanh.

Kính gửi :

Các Sở, Ty Bưu điện và truyền thanh,
Các Cục, Vụ, Phòng, Ban và đơn vị trực
thuộc Tổng cục.

Các trường chuyên nghiệp và nghiệp
vụ.

Thời gian qua, việc thi hành các thông tư và quy định của Tổng cục về trang bị dụng cụ phòng hộ lao động đã có tác dụng hạn chế được một phần tai nạn lao động xảy ra và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên trong ngành. Nhưng hiện nay nhiệm vụ sản xuất của nhà máy, công trường và các đơn vị ngày càng phát triển, với điều kiện làm việc của mỗi nghề lại khác nhau. Chế độ trang bị trước đây ban hành chưa đầy đủ và sát với từng công việc theo yêu cầu của sản xuất.

Căn cứ thông tư số 13-LĐ-TT ngày 19-6-1962 của Bộ Lao động quy định về nguyên tắc cấp phát sử dụng và giữ gìn dụng cụ phòng hộ sau khi có sự thỏa thuận của Bộ Lao động tại công văn số 286-LĐ ngày 3-3-1964 ; Tổng cục ban hành thông tư này nhằm :

— Điều chỉnh và bổ sung thêm trang bị dụng cụ phòng hộ lao động cho thích hợp với điều kiện sản xuất của các nghề hiện nay.

— Quy định trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong việc mua sắm, cấp phát, theo dõi, bảo quản sử dụng, của tập thể và cá nhân được trang bị.

— Làm cho dụng cụ phòng hộ lao động ngày càng có tác dụng tích cực hơn nữa trong việc bảo đảm an toàn và sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên trong sản xuất.

I. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRANG BỊ DỤNG CỤ PHÒNG HỘ.

a) Điều kiện được trang bị phòng hộ.

Những cán bộ, công nhân viên làm việc trong một hay nhiều điều kiện sau đây, thì được trang bị cá nhân, tập thể, hoặc cho mượn tùy theo công việc thường xuyên hay không thường xuyên :

1. Làm việc trực tiếp ở những nơi có chất độc, hơi độc, khí độc; hơi thổi, bụi bặm quá tiêu chuẩn.